



บทความก้าวไปด้วยกันกับ สวท. (49)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Let's Walk forward together with APRO (49)

กำหนดการสำคัญ

ภาคปกติ

กันยายน 2555
28
ตุลาคม 2555
8-16

วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2555

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2555

ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

ตุลาคม 2555
21

วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ

ปัญหา 3 ประการในการดำเนินการสอบ

ใกล้ถึงวันสอบปลายภาคการศึกษา 1/2555 ของนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2555 หลังการจัดการสอบทุกครั้ง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการสอบ อีกทั้งยังรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่กำกับการสอบ



จากการรวบรวมปัญหาและดำเนินการแก้ไขมาหลายครั้งพบว่า ปัญหาหลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่การศึกษา 2552 จะมีปัญหาน้อยลงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กัน จากการดำเนินการสอบทุกครั้ง ซึ่งถ้าไม่ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา คงจะไม่มีโอกาสที่จะดำเนินการสอบโดยไม่ให้เกิดปัญหาได้เลย (Zero detect) จึงขอเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กัน 3 ประการดังนี้

1. อาจารย์บางท่านไม่มากำกับการสอบ

เมื่อถึงเวลาสอบแล้ว ยังไม่มีอาจารย์ทำหน้าที่กำกับการสอบ นักศึกษาจะมุงอยู่ที่หน้าประตูเพื่อรอเข้าห้องสอบ ส่งเสียงดังรบกวนการสอบ

หากกรรมการเหลือ 1 ท่าน อาจารย์ที่กำกับการสอบ 1 ท่านนั้น จะต้องทำหน้าที่คนเดียว ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการกำกับการสอบ และไม่สามารถไปห้องน้ำระหว่างดำเนินการสอบ

อาจารย์ที่กำกับการสอบคนเดียว บางครั้งเกรงใจไม่แจ้งให้ ทราบก็จะเกิดความคับข้องใจ สะสมข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ที่ไม่มากำกับการสอบต่อไป

2. อาจารย์ผู้สอนไม่ทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาเฉพาะที่มาเรียน

อาจารย์ผู้สอนหลายท่านไม่ได้ทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียน อย่างชัดเจน เพียงแต่เอาใบรายชื่อที่ไม่ชัดเจนรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียน ใส่เข้าไปในซองข้อสอบ ทำให้กรรมการกำกับการสอบตกใจกับจำนวนนักศึกษา ที่มีมากกว่าจำนวนเก้าอี้ในห้องสอบ และไม่สามารถจัดที่นั่งให้นักศึกษาเข้าสอบ บางครั้งเสียเวลาประสานกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ กว่าจะพบปัญหาก็ก็นั่งเสียเวลาไปเป็นสัปดาห์

3. อาจารย์ผู้สอนบรรจุข้อสอบไม่พอหรือข้อสอบไม่สมบูรณ์

เมื่อกรรมการกำกับการสอบทราบปัญหาเกี่ยวกับข้อสอบ ซึ่งอาจไม่พอหรือข้อสอบไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อสอบซ้ำกัน ข้อสอบหายไปบางข้อ อาจารย์กำกับการสอบต้องเสียเวลาแก้ปัญหาเหล่านี้ เช่น ไปถ่ายเอกสารข้อสอบเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ หรือตามหาอาจารย์ผู้สอนกรณีข้อสอบไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

นอกจากปัญหาดังกล่าว ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบางภาคการศึกษา เช่น ความผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมในการจัดตารางสอบ นักศึกษาไม่ได้นำบัตรประจำตัวอะไรที่แสดงตัวตนของนักศึกษาเข้าห้องสอบ ปัญหาเรื่องการแต่งกาย การเข้าห้องสอบช้า และส่งเสียงดังของนักศึกษา เป็นต้น

ไม่คาดหวังว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการสอบจะหมดไป แต่อย่างน้อยปัญหาสำคัญ 3 ประการ น่าจะทำให้หมดสิ้นไปได้ เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพของพวกเรา และมหาวิทยาลัย



ของแถม
ทำไมต้องมีการสอบด้วย ?

จากการสำรวจความคิดเห็นในเว็บ Google Guru ผ่านการตั้งคำถามว่า “ทำไมต้องมีการสอบ” พบว่า มีผู้ตอบอธิบายเหตุผลของการสอบไว้หลายท่าน ดังนี้

“เพราะว่าจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพทางการศึกษาของเราไปถึงไหนแล้ว”

“จะรู้เรื่อง ปีนี้ที่ครูสอบไป คุณรู้ คุณเอาไปได้แค่ไหน”

“ทดสอบความรู้ของเรา”

“ก็เพื่อจัดคะแนนของนักเรียนว่าวิชาที่สอนไปมีความรู้เข้าตัวรีเปล่า แค่นี้ครับ”

“ถ้าจะไม่ใช้วิธีที่ดี เพราะวัดคนจริงไม่ได้ครับ เพราะเรารู้อะไรไม่เหมือนกัน แต่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวัดครับ เพราะถ้าวัดแบบอื่น อาจมีอคติได้”

“เป็นการวัดความรู้ที่เราได้เรียนและฝึกฝนมาครับ” แล้วท่านละ..จะอธิบายอย่างไร!!

.....

การสอบเขตฯ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2555

กันยายน 2555

September 2012

สอบเขตฯ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

24

25

26

27

28

(เขตฯ : วันจันทร์ 4 มิ.ย.55) (เขตฯ : วันพฤหัสบดี 2 ส.ค.55) (เขตฯ : วันศุกร์ 3 ส.ค.55) (เขตฯ : วันจันทร์ 13 ส.ค.55) (เขตฯ : วันศุกร์ 31 ส.ค.55)

ตุลาคม 2555

October 2012

สอบเขตฯ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

1

2

3

4

5

(เขตฯ : วันจันทร์ 20 ส.ค.55) (เขตฯ : วันอังคาร 21 ส.ค.55) (เขตฯ : วันพุธ 22 ส.ค.55) (เขตฯ : วันพฤหัสบดี 23 ส.ค.55) (เขตฯ : วันศุกร์ 24 ส.ค.55)